



ที่ ศธ ๐๕๔๕.๒/ว ๓๑๙

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ถนนจิระ อำเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Conference “โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นปี ๒๕๕๙”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสถาบันฝ่ายผลิตครูในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรพัฒนาครูในโครงการ “พัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา” ให้เป็นไปตามกรอบที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในโครงการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและโครงการอบรมตามกำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่มีเหตุอันควร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้สาระวิชา (CLIL) การบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการสอนและความรู้ด้านเนื้อหา (TPACK) ที่เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่มีชุมชนเป็นฐาน (CBL) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับผิดชอบจัดอบรมครูตามโครงการดังกล่าวในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บรรจุและแต่งตั้งในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๖ คน และปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘ คน โดยได้ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Conference “โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นปี ๒๕๕๙” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรครูตามโครงการ รุ่น ปี ๒๕๕๙ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช)

รองคณบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์

โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๐๑, ๑๐๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ed-bru@hotmail.com